

คำกล่าว

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีจังหวัดปัตตานี : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และสมัชชาสตรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

.....

ท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อนข้าราชการ

เครือข่ายองค์กรสตรีและสตรีจังหวัดปัตตานีทุกท่าน

- ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมพลังสตรีจังหวัดปัตตานี : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมัชชาสตรี ที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้
- ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่จัดงานขึ้น วันนี้ปลื้มใจมากที่ได้เห็นสตรีจังหวัดปัตตานีเป็นจำนวนมาก มารวมตัวกัน แสดงให้เห็นถึงพลังสตรีที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะ เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ก้าวไกลต่อไปได้เป็นอย่างดี
- ขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร ทั้งประเทศ ผู้หญิงไทยเรามีความสามารถและความก้าวหน้าไม่ด้อยกว่าผู้หญิงชาติอื่นๆ กล่าวคือ เรามีสตรีเป็นจำนวนมากที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำอยู่ในทุกวงการ ซึ่งรวมทั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วย แต่ ก็ยังมีสตรีอีกไม่น้อยที่ยังคงเผชิญกับปัญหาความไม่เสมอภาค เป็นเหยื่อความรุนแรง ขาดโอกาสและการยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับปัญหา ของผู้หญิง และยอมรับว่าในสังคมไทยยังมีการเลือกปฏิบัติ จึงต้องการเพิ่มโอกาสให้ผู้ หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น นั่นคือที่มาของ นโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยรัฐบาลต้องการให้สตรีมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับฟัง ข้อคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาของสตรีให้ตรงกับความต้องการของสตรี

- พี่น้องทุกท่านคงได้ทราบข่าวการเดินทางมายังจังหวัดปัตตานีของท่าน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อมารับฟังและ ให้กำลังใจประชาชน รวมถึง ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลด้วย สำหรับการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นี้ น ท่านนายกรัฐมนตรีจะ นำมนำกระแสพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไข ปัญหา อีกทั้งจะประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อทำงานร่วมกัน โดยสันติวิธี เพื่อร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งการสร้างรายได้ การ พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ตลอด จนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้อง ประชาชนด้วย

- วันนี้ดิฉันจะขอให้ท่านทั้งหลายร่วมกันสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลัง สำคัญใน การพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ

ประการแรก เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย สำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ สร้างสวัสดิการให้แก่สตรี

ประการที่ ๒ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย สตรี เฝ้าระวังและดูแลปัญหา ของสตรี ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยา คุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ

ประการที่ ๓ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรี ขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรี

ประการสุดท้าย เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

- สำหรับการดำเนินงาน รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีทุกพื้นที่ ทุกชุมชน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนนี้ ซึ่งจะทำให้สตรีทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป สำหรับเงินกองทุนในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนนั้นจะอยู่ที่ตำบล ส่วนการพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาของสตรีจะอยู่ที่จังหวัด

- ขอเรียนว่า กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่บริหารงานโดยสตรี เพื่อประโยชน์ของสตรี และเป็นกองทุนของสตรีอย่างแท้จริง รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง แต่จะเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดโอกาสให้สตรี และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านสตรีทั่วประเทศ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อจะได้เข้ามาบริหารงาน เป็นคณะกรรมการ และรับประโยชน์จากกองทุนฯ

- ดิฉัน ต้องขอขอบคุณ ท่านทั้งหลายที่ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดปัตตานีมากเป็นอันดับที่สามของภาคใต้ เข้าใจว่าหลายท่านได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอให้ มาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

- หลังจากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้แทนของสตรี จากระดับตำบล ระดับจังหวัด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ ในระดับต่าง ๆ ซึ่งสิทธิในการคัดเลือกและรับการคัดเลือกเป็นกรรมการนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น

- หลังจากนั้น รัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณให้เฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ได้ต่อไป ดิฉันขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับกลุ่มสตรี เพื่อนๆ ญาติพี่น้อง รวมทั้งเครือข่ายองค์กรสตรีที่ไม่ได้มาร่วมฟังในวี นนี้ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ จัดเตรียมโครงการต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเดินทางนโยบายนี้อย่างเต็มกำลัง

- ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ องค์กรสตรีต่างๆ ตลอดจน สตรีจังหวัดปัตตานีทุกท่าน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพสตรี สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง ที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และขอเปิดโครงการ รวมพลังสตรี จังหวัดปัตตานี : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมัชชาสตรี ณ บัดนี้ ขอให้ทุกท่านจง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีชีวิตที่ดั่งงามตลอดไป

ขอบคุณค่ะ